

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
โครงการพัฒนาบุคลากร	1	กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งทีมขับเคลื่อนภารกิจ ริเริ่มและทำทนาย	เว็บไซต์คาดเชือก
ส่วนภูมิภาค			
เกษตรผสมผสาน	2	สตูล สาววัย 25 เรียนครูไม่ได้เป็นครู ช่วยแม่ปลูกเก็บผักกูดในสวนยางพารา รายได้ดี	เว็บไซต์สยามรัฐ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	3	เกษตรเขต 1 ... สืบสานองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดตับเต่า	Facebook เรื่องเล่า ชาวเกษตร
วันมะม่วง	4	'เชียงใหม่' จัดงานวันมะม่วง-ของดี ยกมะม่วงมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค	เว็บไซต์แนวหน้า



กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งทีมขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและ ทำทนาย

by admin - 29 มิถุนายน 2023 in ในประเทศ Reading Time: 5 mins read



กรมส่งเสริมการเกษตรตั้งทีมขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและทำทนาย

นายฤช อุตตะมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งกิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในของหน่วยงานที่กำกับดูแลในลักษณะการพัฒนาโดยทรัพยากรภายในหน่วย (Unit School) ในชื่อโครงการพัฒนาบุคลากรด้านภารกิจริเริ่มและทำทนาย ผู้เข้าร่วมโครงการขณะนี้ 125 คน จากกองพัฒนาเกษตรกร กองวิจัยและพัฒนา งานส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานเกษตรจังหวัดที่อยู่ภายใต้เขตรับผิดชอบหรือจังหวัดที่ต้องการเข้าร่วม ส่งบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ด้านการประกอบธุรกิจ การตลาด และเชื่อมโยงภาคการผลิตการเกษตรกับภาคเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมและการส่งออก ทั้งหมดถูกมอบหมายให้ทำหน้าที่คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจริเริ่มและทำทนายของกรมส่งเสริมการเกษตร และได้รายงานอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อทราบ พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน ทั้งนี้ อยู่ภายใต้แผนการขับเคลื่อนงานระยะเร่งด่วน 180 วัน (Quick Win) ระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน 2566 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ

ร่วมกันในการปฏิบัติงานเป็นทีมพัฒนาเกษตรกร รวมถึงการสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์แก่บุคลากรภายใต้การกำกับดูแล มีการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแนวทาง “Keep Going, Keep Growing” ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2566 เพื่อเชื่อมโยงบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรกับสถานการณ์ ทิศทาง และแนวโน้มทางเศรษฐกิจ รองรับนโยบายและเป้าหมายร่วมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎ์ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ภารกิจหลักของกรมส่งเสริมการเกษตร และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้มีขอบเขตเพียงการดูแลเกษตรกรด้านการผลิต แต่แท้จริงแล้ว การทำงานของพวกเราเป็นการทำงานร่วมกับเกษตรกรและเรามีหน้าที่สนับสนุนเกษตรกรในทุก ๆ ทาง ตามภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้ประเทศมีผลผลิตที่ต้องการอย่างเพียงพอ ป้อนสู่การบริโภค การค้า การอุตสาหกรรม และการส่งออก กล่าวคือเพื่อเป็นปัจจัยในระบบเศรษฐกิจสาธารณะ จำเป็นต้องมีความรอบรู้ ในหลากหลายสาขา นอกจากการผลิตและวิชาการเกษตร คณะทำงานที่จัดตั้งขึ้น เรียกภายในว่า “หน่วยปฏิบัติการเสื่อส่งเสริม” เพื่อพัฒนาทีมบุคลากรพิเศษที่มีชื่อย่อเรียกว่า “เสื่อส่งเสริม” เพื่อเป็นกำลัง ในการส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกรได้ทั้งมิติการผลิต และมิติทางเศรษฐกิจ เป้าหมายของเขาคือพัฒนาตนเอง เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร และสร้างเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ โดยเขาจะเป็นผู้มีบุคลิกภาพชัดเจน “รู้เรื่อง ฉับไว มองการณ์ไกล เชื่อใจได้” มีผู้อำนวยการระดับสูง 6 คน ทำหน้าที่เป็นอาจารย์และมีสำนักงานสนับสนุน การฝึก ผู้เข้ารับการพัฒนาจะได้รับตราเสื่อเป็นสัญลักษณ์ และผู้ที่ถูกคัดออกต้องคืนตราเสื่อ

“เสื่อส่งเสริม” ระหว่างการฝึกจะถูกแบ่งออกและจัดโครงสร้างการฝึก จำลองสถานการณ์เป็น 3 กอง พัฒนา ทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบ โดยผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร และเข้ารับการฝึก ณ ค่ายเสื่อ กาญจนบุรี (ศูนย์ ส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี) พวกเขาจะต้องคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองของแต่ละกอง และผู้อำนวยการกลุ่ม โดยแต่ละกองจะมี 3 กลุ่ม กับ 1 ฝ่ายอำนวยความสะดวกที่ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการ ทั้ง 3 กอง ได้แก่

1. กองพัฒนามูลค่าเพิ่มเพื่อการพาณิชย์
2. กองส่งเสริมคุณค่าสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ
3. กองยกระดับสินค้ามูลค่าสูงเพื่ออุตสาหกรรมและการส่งออก

พวกเขาทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกกอง มีโจทย์ที่จะผลิตชิ้นงานในแต่ละระดับ เพื่อเข้าร่วมการแสดงผลมีรอบแรก วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 นี้ ณ ค่ายเสื่อ กาญจนบุรี จะมีภารกิจอะไรให้เสื่อส่งเสริมทำบ้างนั้น โปรดติดตาม.....

สตูล สาววัย 25 เรียนครูไม่ได้เป็นครู ช่วยแม่ปลูกเก็บผักกูดในสวนยางพารา รายได้ดี

👍 Like 🗨 Comment 🔄 Share

© 29 มิถุนายน 2566 18:29 น. | สวนศรีอุบลรัมย์ | ชาวทีวีไทย



เกษตรกรชาวสวนยางยุคใหม่ มีการผสมผสานพืชลงปลูกในแปลงสวนยางพาราเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าในการเพิ่มรายได้ เช่นเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่10 บ้านวังนาโน ต.น้ำผุด อําเภอละงู ที่ “สวนผักกูดวังสายทอง จ.สตูล” มีการทำแปลงปลูกผักกูดในสวนยางพารา ที่เจ้าของสวนได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกและจนสามารถปลูกผักกูดมานานถึง 11 ปี บนพื้นที่ 6 ไร่ เป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง

โดยทุก ๆ เช้านางระวี นวลโยม อายุ 52 ปี พร้อมนางสาวรุ่งไพลิน ปล้องไหม อายุ 25 ปี บุตรสาวที่เรียนจบครูมาแต่มองเห็นช่องทางการทำอาชีพเกษตรกรที่มีรายได้ดีกว่าอาชีพครู มาช่วยกันเก็บผักกูดตามออเดอร์ลูกค้าดูแลช่องทางการตลาดตามสไตล์คนรุ่นใหม่ ส่งขายตามรีสอร์ต ชุมชนลูกค้าหลักและพ่อค้าแม่ค้าในตลาดวันละไม่น้อยกว่า 50 ถึง 100 กิโลกรัม โดยจะขายปลีกกิโลกรัมละ 35 บาท

นางระวี นวลโยม อายุ 52 ปี เกษตรกรบอกว่า แนวคิดการปลูกผักกูดในสวนยางเกิดจากที่ดินมีฝนเยอะและมีพื้นที่ว่าง จึงไปซื้อพันธุ์ผักกูดมาปลูก โดยสายพันธุ์ที่ปลูกคือผักกูดยอดร้อน (โดยผักกูดมี 2 สายพันธุ์คือยอดร้อน และยอดดำ) แรกเริ่มจำนวน 50 ต้นปลูกจากนั้นถึงวันนี้มีผักกูดแซมในสวนยางพาราแล้วจำนวน 6 ไร่ โดยสปอร์ในผักกูดจะกระจายไปทั่วสร้างรายได้อีกทางให้เกษตรกร ด้วยผักกูดชอบพื้นที่ร้อนชื้นแดด 50-60 เปอร์เซ็นต์ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ให้น้ำ 2 วันครั้ง ครั้งละ30 นาที ที่แปลงผักกูดที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์

เรื่องของน้ำจากหลังเขา น้ำตกซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ จึงนำมาปลูกแซมพืชไม้ร่มได้อย่างสวนยางพาราและสวนทุเรียน หรือว่า สวนกล้วยก็สามารถปลูกได้

นายปิยทัศน์ ทองปาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.เกษตรอำเภอละงู กล่าวว่า เกษตรกรรายนี้ถือเป็นตัวอย่างที่เข้มแข็ง โดยทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยแนะนำเรื่องการบำรุงดิน และการจัดการศัตรูพืช รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีพืชสวนผสมอีกหลายอย่างที่น่าสนใจ ทั้งสวนทุเรียนและสวนกระท้อน นอกเหนือจากสวนยางพารา

โดยวันนี้ทางเกษตรกร สวนผักกูดวังสายทอง จ.สตูล ยังได้ปรุงเมนูอาหารจากผักกูด อาทิ ผักกูดผัดน้ำมัน และผักกูดลวกกะทิ (หรือแกงส้ม แกงกะทิ,ยำผักกูดและอีกหลายเมนู) พร้อมโชว์ความกรอบ อร่อย สด ก้านอวบ ๆ ให้สื่อได้ชมพร้อมบอกว่า เป็นผักที่มีให้ทานได้ตลอดทั้งปี สำหรับนักท่องเที่ยว หรือพ่อค้าแม่ค้า ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ทางเพจ สวนผักกูดวังสายทอง จ.สตูล หรือโทร.096 835 4356



เรื่องเล่า ชาวเกษตร

19h · 🌐

...

เกษตรเขต 1 ... สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดตับเต่า

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา รวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟู วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร โดยในปี 2566 ได้คัดเลือกภูมิปัญญาการเพาะเห็ดตับเต่า เป็นจุดดำเนินการต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ซึ่งเห็ดตับเต่านี้ชาวบ้านตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการเพาะเลี้ยงด้วยระบบธรรมชาติบริเวณพื้นที่ริมน้ำ ที่จะขึ้นตามโคนต้นไม้ หนั่งเดี่ยวของประเทศไทย จนเป็นที่รู้จักในนาม "หมู่บ้านเห็ดตับเต่า"

เห็ดตับเต่าเป็นเห็ดที่ปลอดภัยไร้สารเคมี ดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ พื้นที่แห่งนี้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อสร้างเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ อีกด้วย

และในปีนี้อบต.สามเรือน กำหนดจัดงาน เห็นตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566 เป็นการจัดงานในรูปแบบท่องเที่ยวทางเชิงเกษตร มีรถรางให้บริการนักท่องเที่ยว นั่งรถรางชมป่าโสน แปลงเพาะเห็ดตับเต่า ชื่อเห็ดตับเต่าเก็บเห็ดตับเต่าสดๆ หรือนั่งเรือสไลด์เลาะคลองโพชมแปลงเห็ดตับเต่า

นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดตับเต่าทั้งคาวและหวาน พร้อมลิ้มชิมรสอาหารเมนูเห็ดตับเต่า 8 เมนู จาก 8 หมู่บ้าน ชมการแสดงบนเวที การประกวดร้องเพลง ประกวดเห็ดตับเต่า จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวงานเห็ดตับเต่างามที่สามเรือน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณโดมเอนกประสงค์ ม.6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

#เห็ดตับเต่า #เกษตรเขต 1 #พระนครศรีอยุธยา #เห็ดตับเต่า #หมู่บ้านเห็ดตับเต่า



เกษตรเขต 1

สืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น "การเพาะเห็ดตับเต่า"

เห็ดตับเต่างาม ครั้งที่ 12
ที่สามเรือน

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566

ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ หมู่ 6 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พบกับศิลปิน **วันที 1 ก.ค. 66** **ยิ่งยง** **สมจิตร** **นังรต**



29 มิถุนายน 2566 ที่ตลาดประชารัฐ หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ จัดตลาดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่สู่ผู้บริโภค ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกษตรกรมีช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพิ่มขึ้น สามารถระบายผลผลิตมะม่วง ลดความเสี่ยงเมื่อผลผลิตล้นตลาด หรือราคาตกต่ำ โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายก อบจ.เชียงใหม่ และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เข้าร่วมกิจกรรม

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาด เพราะมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี รสชาติหอมหวานและอร่อย ตลอดจนมีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงที่มีความสามัคคี แข็งแรง สามารถร่วมกันเพื่อจัดบริหารจัดการผลผลิตและการตลาดมะม่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ให้ผลผลิตรวมกว่า 71,000 ตัน โดยมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพดี คือ รูปทรงสวย ผิวดี สีสวย และรสชาติดี อีกทั้งยังเป็นมะม่วงที่ออกหลังฤดูกาลคือ ออกชุดสุดท้ายหลังจากที่จังหวัดอื่นออกหมดแล้ว ที่เรียกว่า “มะม่วงล่าฤดู” ทั้งนี้ ภายใต้งาน มีการประกวดมะม่วงยักษ์ไม่จำกัดสายพันธุ์ ซึ่งในปีนี้เกษตรกรอำเภอฝาง ส่งมะม่วงยักษ์น้ำหนักกว่า 3 กิโลกรัม ทำให้เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดในปี นี้ นอกจากนี้ ยังมีประกวดส้มตำมะม่วงลีลา การแข่งขันแปรรูปอาหารจากมะม่วง การแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตมะม่วง และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย